



เลขที่ บท. 0058/2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และแจ้งเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) จำนวน 10,209,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาจองซื้อไม่เกินหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 102,097,110.00 บาท ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็น จะส่งผลให้ TKS คงสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นของ TBSP ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TBSP เสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 7 มกราคม 2565

2. อนุมัติให้จัดตั้งย่อยแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง	ภาษาไทย: บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ภาษาอังกฤษ: Next Ventures Co., Ltd
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ดำเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทฯและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
กรรมการ / อำนาจกรรมการ	1) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี 2) นายภาคภูมิ กังสนานนท์ กรรมการสองท่านลงนามร่วมกันและประทับตราบริษัท
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัท



Certified by





ขนาดรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

ลักษณะรายการเกี่ยวข้อง

การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไข เพิ่มเติม)

3. แจ้งเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่
นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- นายจตุพันธ์ มงคลสุธี -

นายจตุพันธ์ มงคลสุธี

กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท



Certified by

